

พพ.วันที่ 500.2  
วันที่ 20 ก.ย. 2553  
เวลา 14:00

# ด่วนที่สุด

ที่ นร ๑๑๑๑/ ๒๐๖๗



## ความเห็นประกอบเรื่องเพื่อ พิจารณา

สำนักงานคณะกรรมการ  
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐

๑๓ กันยายน ๒๕๕๖

เรื่อง รายงานประจำปี ๒๕๕๕ ของกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว(ล) ๒๓๕๘๗ ลงวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๖

ตามที่ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีขอให้สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี ประเด็นความเห็นเรื่อง รายงานประจำปี ๒๕๕๕ ของกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้พิจารณาแล้ว เห็นควรให้ความเห็นชอบรายงานประจำปี ๒๕๕๕ ของกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ โดยมีข้อคิดเห็นเพิ่มเติมเพื่อควมมีประสิทธิภาพในการดำเนินงานต่อไป ดังนี้

๑. เห็นควรให้มีการจัดทำแผนลดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังร่วมกันระหว่าง สสส. กระทรวงสาธารณสุข และ สปสช. โดยให้ สสส. เน้นการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุกเพื่อให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทางสุขภาพ การคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพจากการโฆษณาผ่านสื่อต่างๆ และให้กระทรวงสาธารณสุขและ สปสช. เน้นการควบคุม/ป้องกัน และรับช่วงต่อในการดูแลรักษาผู้ป่วยเรื้อรังอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากแนวทางการดำเนินงานด้านการควบคุม ป้องกัน และรักษาโรคไม่ติดต่อเรื้อรังในปัจจุบันยังไม่ก่อให้เกิดประสิทธิผลในการลดอัตราเพิ่มของโรคดังกล่าวได้

๒. จากการที่ สสส. มีเงินรายได้สะสมเพิ่มขึ้นทุกปีจากเงินบำรุงกองทุนที่มาจากภาษีสุราและยาสูบ และจากผลตอบแทนจากการลงทุนในรูปแบบต่างๆ แต่ผลการดำเนินงานตามเป้าประสงค์ โดยเฉพาะเป้าประสงค์หลัก ยังขาดผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรมในการลดปัจจัยเสี่ยง ดังนั้น เพื่อควมมีประสิทธิภาพของการบริหารจัดการกองทุน เห็นควรพิจารณาประสิทธิภาพและประสิทธิผลของมาตรการ แนวทางการจัดสรรและบริหารจัดการงบประมาณ ที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ในการดำเนินงานสำหรับลดปัจจัยเสี่ยงและสร้างเสริมสุขภาพ เพื่อความคุ้มค่าของการลงทุนในระยะต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ)

เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ